

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Kỳ nghỉ kỳ diệu trở lại trung tâm thành phố Brampton qua Lễ Hội Ánh Sáng Mùa Đông hàng năm

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 10 tháng 11 năm 2021) – Đã đến lúc hòa vào tinh thần nghỉ lễ và không có nơi nào tốt hơn để làm điều đó ngoài trung tâm thành phố Brampton. Trải nghiệm sự kỳ diệu của Lễ Hội Ánh Sáng Mùa Đông hàng năm của Thành Phố, do Fieldgate Developments trình bày, diễn ra từ Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng 11, với các hoạt động thân thiện với gia đình mà mọi người chắc chắn sẽ thích.

Đếm Ngược Tiết Mục Thắp Sáng Cây Xanh (Tree Lighting Countdown)

Quảng Trường Ken Whillans

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 từ 6:45 chiều

Hãy bắt đầu đếm ngược đến kỳ nghỉ lễ! Ngắm nhìn cây vân sam cao 60 foot ở Quảng Trường Ken Whillans trở nên sống động với hơn 10.000 ngọn đèn.

Trải Nghiệm Đi Bộ Trong Đèn Mùa Đông (Winter Lights Walk-Thru Experience)

Công Viên Gage

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng 11, hàng đêm từ 6 giờ chiều – 10 giờ tối

Đi dạo qua Công Viên Gage để có trải nghiệm ánh sáng kỳ nghỉ tuyệt vời do Alectra trình diễn. Thưởng thức màn trình diễn ánh sáng huyền ảo và hơn 145.000 đèn LED lấp lánh, biến công viên thành một xứ sở thần tiên mùa đông.

Chợ Giáng Sinh (Christmas Market)

Quảng Trường Ken Whillans

- Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối
- Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11, từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối
- Chủ Nhật, ngày 21 tháng 11, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều

Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ của bạn tại Christmas Market ngoài trời năm nay. Khám phá các nghệ sĩ địa phương, quầy hàng và hơn thế nữa trong khi dạo quanh các quầy hàng để tìm những món quà độc đáo hoàn hảo.

Để biết thêm thông tin về tất cả các lễ hội Đèn Mùa Đông, hãy truy cập brampton.ca/winterlights

Xin cảm ơn các nhà tài trợ hảo tâm của chúng tôi TD, Bell, Coke Canada Bottling, Meridian Credit Union và Tim Hortons.

Trích dẫn

“Những ngày lễ lại trở nên sống động ở trung tâm thành phố Brampton với Lễ Hội Ánh Sáng Mùa Đông hàng năm! Sau một năm dài nữa, sự kiện này sẽ thực sự đặc biệt vì tất cả chúng ta có thể tham dự trực tiếp một cách an toàn để cùng nhau kỷ niệm những ngày lễ với những người khác. Tôi mời tất cả

cư dân tham gia vào các sự kiện của năm nay và đi dạo trải nghiệm Ánh Sáng Mùa Đông! Hãy nhớ mua sắm tại Christmas Market để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với các nghệ sĩ và doanh nghiệp địa phương trong mùa lễ này. Tôi rất mong được gặp các bạn ở đó!”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Thật tuyệt khi thấy Lễ Hội Ánh Sáng Mùa Đông hàng năm trở lại là sự kiện trực tiếp trong năm nay để mọi người có thể trải nghiệm sự kỳ diệu của những ngày lễ và vẻ đẹp của trung tâm thành phố vào thời điểm này trong năm. Hãy nhớ ghé thăm chợ Giáng Sinh để thể hiện sự ủng hộ của bạn với các quầy hàng địa phương của chúng tôi. Chúc Brampton luôn vui vẻ và an toàn!”

- *Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành Phố Brampton*

“Nhóm Sự Kiện của Thành Phố Brampton đã làm việc chăm chỉ để tạo ra sự kiện kỳ diệu này mà tất cả mọi người đều có thể tận hưởng một cách an toàn khi chúng ta tiếp tục mở cửa trở lại. Nhờ sự cống hiến và kiên trì của cộng đồng, chúng ta có thể tận hưởng sự kiện trực tiếp này và cùng nhau kỷ niệm những ngày lễ.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Prabhjot Kainth

Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca